



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1/2564

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่เป็นนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันสมทบเงินช่วยเหลือในอัตรา 60:40 ในอัตราดังนี้

- ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ช่วยเหลือร้อยละ 50
- ส่วนที่ 50,001-100,000 บาท ช่วยเหลือร้อยละ 30
- ส่วนที่ 100,000 บาทขึ้นไป ช่วยเหลือร้อยละ 10

เนื่องจากเงินช่วยเหลือในส่วนของรัฐบาลนั้นมาจาก พ.ร.บ.เงินกู้ ทำให้นักศึกษาที่ประสงค์รับเงินช่วยเหลือในส่วนของรัฐบาลต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ รวมทั้งนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่มากกว่าหนึ่งสถาบันจะต้องเลือกรับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือได้เพียงสถาบันเดียว มหาวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ โปรดดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้

1. ขอให้นักศึกษาที่จะขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1/2564 โปรดเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยส่งคำร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วถึงสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูลค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาไปรับเงินช่วยเหลือในส่วนของรัฐบาลให้ทันตามกำหนดสำหรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนหรือจดทะเบียนเพิ่มรายวิชาในภายหลังและมีค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในส่วนที่เพิ่มเติมนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือ
2. ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ <https://covidrefundtu.web.app> (หรือ QR CODE ด้านล่าง) ภายในวันที่ 20-27 กันยายน 2564 (มหาวิทยาลัยเปิดยืนยันสิทธิ์เป็นรอบสุดท้าย)
3. ขอให้นักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่มากกว่าหนึ่งสถาบัน โปรดเลือกสถาบันที่รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงสถาบันเดียว ได้ที่ <https://covidfund.cupt.net/> (หรือ QR CODE ด้านล่าง) ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อเลือกสถาบันที่ยืนยันรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
4. ขอให้นักศึกษาที่จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โปรดดำเนินการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา กับระบบ Prompt Pay โดยใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักของนักศึกษา ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 เนื่องจากกรมบัญชีกลางกำหนดให้การคืนเงินช่วยเหลือดังกล่าวต้องดำเนินการผ่านระบบ Prompt Pay ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น



ทั้งนี้ นักศึกษาในกรณีข้างต้นที่ไม่ได้ดำเนินการตามประกาศ จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของ
 รัฐบาล โดยหากนักศึกษาได้รับเงินช่วยเหลือจากการหักลดค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้ว
 มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินช่วยเหลือในส่วนของรัฐบาลคืนจากนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

เกษียร วิชาญ

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี

	<p>QR CODE ยืนยันสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล</p>
	<p>QR CODE เลือกสถาบันรับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในกรณีมีสถานภาพเป็น นักศึกษามากกว่าหนึ่งสถาบัน</p>